

ข่าวหนังสือพิมพ์ (4)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 30 พ.ค. 2561 หน้า 15 เรื่อง เตาประหยัดพลังงาน

“เตาจรวด” ช่วยชาวบ้าน ยุคก๊าซหุงต้ม-น้ำมันราคาพุ่งไม่หยุด

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เกษตรกรชาว อ.ควนกาหลง จ.สตูล ประดิษฐ์เตา โลหะใช้เศษไม้ในครัวเรือนเป็นไม้ ฟืน แก้ปัญหาในช่วงสถานการณ์ น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้มขึ้น ราคา เผยได้รูปแบบมาจากการ ศึกษาในยุทูป

ในขณะที่สถานการณ์น้ำมัน เชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้มมีราคาสูงขึ้น ในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนต้องหัน มาพึ่งพาพลังงานจากถ่านไม้ซึ่งเป็น วัสดุเหลือใช้และหาได้ในครัวเรือน โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวน

นายคมเดช ศรีประสม หรือ “ทิด” เกษตรกรชาว ต.ทุ่งพัก อ.ควน กาหลง จ.สตูล ได้ประดิษฐ์เตาอั้งโล่ ทำจากเหล็กกล่อง ใช้ไม้หรือเชื้อ เพลิงแห้งอื่นๆ เป็นเชื้อเพลิงโดยตั้ง ชื่อว่า “เตาจรวด” โดยเหตุผลที่คิด ประดิษฐ์เตาแบบนี้ขึ้นมาเริ่มจากการ รับรู้เรื่องการหาวิธีในการประหยัด พลังงานที่ไม่พึ่งพาพลังงานจากเชื้อ เพลิงฟอสซิลเพียงอย่างเดียว

“ผมอบรมกับเพื่อนๆ เพื่อน ฝูงเลยแนะนำกันมาว่ายุคนี้เป็นยุค ต้องประหยัด ประหยัดแก๊สก็เลย



เสาะหาวิธีทำใช้ไม้ฟืนในสวน มี กิ่งไม้ พวกกะลามะพร้าว ที่แข็งๆ สามารถทำเป็นเชื้อเพลิงได้ครับ ความร้อนดีมาก ระบบของเค้า ใจหยัง ก็คือว่า ทำยังไงให้ใช้ไม้ฟืนโดยได้ ความร้อนเยอะแล้วก็นาน”

นายคมเดช กล่าวและว่า รูปแบบของเตาจรวดศึกษามาจากที่ มีชาวต่างประเทศเผยแพร่เป็นคลิป วิดีโอแนะนำไว้ในยูทูป หลักการมี อยู่ว่า มีการแบ่งโครงสร้างเตา มีช่อง ทางดูดอากาศเข้าไปทางด้านล่างและ ช่อง ปล่อยออกด้านบน

“แล้วก็ไม้ฟืนเป็นกิ่งไม้เล็กๆ



ที่เรามีอยู่ในสวนอยู่แล้วครับ การ ก่อไฟก็จะใส่เชื้อไฟไว้ในช่องใส่ที่ทำ มุมมองสภาพดีแล้วก็จุดไปข้างล่าง ระบบถ่ายเทอากาศจะทำให้เกิดไฟ ลุกติดขึ้นง่ายและเร็ว ประหยัดไม่ ฟืนมากครับ ให้ความร้อนดี แล้วก็ ทนกว่าเตาที่เป็นเตาดิน”

นายคมเดช กล่าวอีกว่า ได้ ศึกษาและเริ่มประดิษฐ์เตาจรวด ขึ้นมาใช้เป็นเวลาร่วม 5 เดือนแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ใน ราคาตัวละ 850 บาท มีผู้ติดต่อขอ ซื้อแล้วเกือบ 30 ตัว ล่าสุดคือเจ้าของ ร้านข้าวต้มหอมดิน บ้านท่าทางหอม

ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สั่ง เพิ่มเข้ามาอีก 1 ตัว

นายคมเดช กล่าวและว่า คน ที่ซื้อเตาจรวดไปใช้ส่วนใหญ่เป็นคน ที่มีความรู้ ติดตามสถานการณ์ พลังงาน เป็นข้าราชการบำนาญก็มี ส่วนใหญ่นำไปใช้ในสวน นำไปหุง ข้าวกับหม้อดิน และสามารถใช้ควัน ไฟเป็นประโยชน์ทำน้ำส้มควันไม้ สำหรับไล่แมลงในสวนผลไม้ได้ด้วย

“ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะทำ หรือว่าอยากจะทำไปประดิษฐ์ต่อ โดยใช้รูปแบบอย่างนี้ สมมติว่าเขา ขอซื้อไปสักหนึ่งตัว แล้วก็มีคนที อยากรู้ได้ แล้วก็เขาประดิษฐ์ได้ มีเศษ เหล็กอยู่แล้วทำตามรูปแบบนี้เป็ะ เลยกก็ได้ครับ ยินดีครับ เพราะว่าอยาก ให้คนทุกคนได้ประหยัดพลังงาน ได้ใช้ไม้ฟืนใช้สอยในครัวเรือนของ เราให้เป็นประโยชน์ครับ ส่วนใคร อยากรู้สั่งซื้อติดต่อได้ทางโทรศัพท์เบอร์ 089-8707976 ครับ เตาตัวนี้เหมาะ สำหรับไปใช้ในสวน ไปปศุสัตว์หรือว่า พรรคพวกไปกินกาแฟกัน ใช้ประโยชน์ ในควันไล่แมลง ถ้าจะใช้หุงต้มต้อง ยอมรับเรื่องหม้อดำด้วยครับ”